

Số : 38 /BC-MT

Quảng Trị, ngày 05 tháng 7 năm 2011

BÁO CÁO
CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
CỦA UBMTTQVN TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011
Tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa VI

- Kính thưa chủ tọa kỳ họp!
- Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!
- Thưa quý vị!

Sáu tháng đầu năm 2011, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là tham gia tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đại hội Đảng các cấp, phối hợp thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính Phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội...UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã kịp thời phối hợp các cấp, các ngành, các địa phương và đông viên các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy các nguồn lực góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm.

Thay mặt UBMT tỉnh, tôi xin báo cáo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2011 như sau:

I. CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

1.Mặt trận các cấp trong tỉnh tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016:

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, UBTVQH, Chính Phủ, Đoàn Chủ tịch UBTVMTTQVN về công tác bầu cử, Ban Thường trực UBMT tỉnh đã phối hợp với TT HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Sau hội nghị triển khai của Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận đã chủ động tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 cho cán bộ chủ chốt của UBMT tỉnh và Mặt trận các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ các bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016,

Ban Thường trực UBMT tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương công khai, dân chủ, đúng luật, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu để cử tri trong tỉnh lựa chọn làm người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Thực hiện 5 bước và tổ chức 3 lần hội nghị hiệp thương, UBMT tỉnh đã lựa chọn giới thiệu 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIII, cùng với 2 vị do Trung ương giới thiệu về ứng cử tại tỉnh; 84 vị là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. Cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,65%. Cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội, 50 đại biểu HĐND tỉnh, 75 đại biểu HĐND thành phố Đông Hà, TX Quảng Trị, huyện đảo Côn Cỏ và bầu 3088 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Thành công của cuộc bầu cử đã thể hiện rõ ý thức chính trị, trách nhiệm của công dân, sự dân chủ trong xã hội, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước và vai trò của mặt trận trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

2. Công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri:

Ban Thường trực UBMT tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử thống nhất trong toàn tỉnh, đồng thời cùng với UBND và UBMT 10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức 114 cụm điểm tiếp xúc cử tri ở hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 16 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh với trên 20 nghìn cử tri tham gia và trên 6 nghìn lượt ý kiến tham gia phát biểu.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp nên thu hút đông đảo cử tri đến dự và tham gia ý kiến; Các cuộc tiếp xúc diễn ra chân tình, cởi mở, các ý kiến phát biểu có trọng tâm, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và ý thức xây dựng cao; Các ứng cử viên có điều kiện hiểu sâu hơn về những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, những kiến nghị đối với Đảng, nhà nước trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước để từ đó thực hiện tốt hơn nữa vai trò là người đại biểu của nhân dân.

Hầu hết cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh nhà. Cử tri mong muốn sau khi đắc cử, trên cơ sở dự kiến chương trình hành động của mình, các đại biểu cần phát huy hết tâm huyết, năng lực và không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, phát huy hết chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu. Đặc biệt cần liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đạt trước diễn đàn Quốc hội và HĐND các cấp; Có những giải pháp cụ thể, hữu hiệu cho các vấn đề về kinh tế- xã hội, nâng cao vai trò giám sát của quốc hội, HĐND, tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội, các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc, vùng khó, vùng sâu, vùng xa... Ngoài ra, nhiều

ý kiến đề xuất với các cơ quan, ban ngành quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, sức khỏe, vệ sinh môi trường, các chính sách xã hội, giải quyết việc làm...

UBMT tỉnh đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của cư tri tập trung vào 5 nhóm vấn đề đã trình bày trước kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VI.

3. Hoạt động giám sát:

Thực hiện Thông tri số 14/TTtr-MTTW-BTT ngày 25/02/2011 của Ban Thường trực UBMTTQVN về việc Mặt trận giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Ban TT UBMTTQVN tỉnh đã kịp thời hướng dẫn MT các cấp trong tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức hoạt động giám sát bầu cử. Đã tiến hành giám sát, kiểm tra tại 16 đơn vị (trong đó có 04 đơn vị cấp huyện, 12 xã, phường, thị trấn). Nội dung tập trung giám sát hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử; giám sát quy trình giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và thụ tục, hồ sơ ứng cử; giám sát việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tin nhiệm của cư tri nơi công tác và nơi cư trú, giám sát việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, giám sát công tác tuyên truyền bầu cử, thực hiện các bước của quy trình hiệp thương v.v... để giúp cho cơ sở kịp thời uốn nắn những lệch lạc, thực hiện tốt nội dung, thời gian, qui trình theo luật định; phối hợp với các cơ quan liên quan, tham gia giám sát việc thành lập các tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu đảm bảo theo luật định về số lượng, thành viên, việc phân chia khu vực bỏ phiếu hợp lý về địa bản, dân cư, khu vực bỏ phiếu đảm bảo an toàn, thuận tiện để cư tri tham gia bỏ phiếu.

Cùng với việc tham gia vào công tác bầu cử, Ủy ban MTTQVN các cấp đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đẩy mạnh hoạt động TTND. Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở đem lại hiệu quả thiết thực; Nhiều công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn đã được Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng huy động nhân dân tham gia giám sát một cách chặt chẽ nên công tác quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường đã có sự chuyển biến, đã khắc phục những lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản và đã tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp trong quá trình thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

II. MTTQ VỚI VIỆC ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:

1. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư":

Thực hiện Chỉ thị số 1869/CT-TTg, ngày 10/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp với MTTQ đẩy mạnh cuộc vận động

"Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận các cấp tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" ngày càng toàn diện, thiết thực, bằng nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, với nhiều mô hình phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng khu dân cư; đã chú trọng lồng ghép các phong trào như: phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; an toàn giao thông, an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường; dân số kế hoạch hoá gia đình...vào cuộc vận động. Đồng thời gắn các nội dung của cuộc vận động với phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" đã được Chính phủ phát động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh chỉ đạo UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tiếp tục duy trì xây dựng mô hình điển hình khu dân cư thực hiện hai hoá xoá đói, giảm nghèo và bảo vệ môi trường; Phối hợp với Công an tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mô hình điển hình về phòng chống tội phạm; triển khai tháng hành động về phòng chống ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh và hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng chống ma tuý 26/6". Hướng dẫn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần giảm tỷ lệ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hoá trong tham gia giao thông...

2. Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa":

Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" tiếp tục phát huy kết quả, được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm. Ban vận động tỉnh đã tiến hành kiện toàn Ban vận động, sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng "Quỹ vì người nghèo"; tiến hành sơ kết cuộc vận động năm 2010, thống nhất nội dung, chương trình hoạt động năm 2011; xây dựng kế hoạch triển khai cho các cấp Mặt trận trong tỉnh.

Nhân dịp kỷ niệm 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thường trực UBMT-Ban vận động "Ngày vì người nghèo" tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động đợt cao điểm thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2011 trên phạm vi toàn tỉnh (từ ngày 19/5 đến ngày 18/11/2011); Tỉnh từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011, "Quỹ vì người nghèo" cấp tỉnh đã huy động từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh được trên 4 tỷ đồng. Đã giải ngân hỗ trợ xây dựng 30 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 775 triệu đồng; Hỗ trợ thêm để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn theo Quyết định 167/CP cho 708 hộ, trị giá 2,544 tỷ đồng; Hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 4.470 hộ, trị giá 1.866,4 triệu đồng; Hỗ trợ khám chữa bệnh cho 19 người, trị giá 65 triệu đồng; Hỗ trợ khác trị giá 40 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên đã phối hợp các cấp, các ngành động viên nhân dân tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa với nhiều hình thức như: Xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; phụng dưỡng 30 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các gia đình thương binh - liệt sỹ; tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ; tu sửa tôn tạo các nghĩa trang liệt sỹ; thăm và tặng quà cho các gia đình Thương binh-Liệt sỹ, gia đình có công với nước nhân dịp lễ, Tết. Quỹ đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được duy trì, trong 6 tháng đầu năm 2011 đã tổ chức khởi công 90 nhà tình nghĩa, trị giá 270 triệu đồng cho các đối tượng.

3. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”:

6 tháng đầu năm 2011, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cấp tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch của từng ngành, lĩnh vực cụ thể để cuộc vận động thực hiện có hiệu quả.

Cuộc vận động đã tác động tích cực đến đại đa số người dân trong tỉnh, giúp người tiêu dùng, cơ quan, đơn vị, tổ chức nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm, quyền lợi của người tiêu dùng đối với sản phẩm hàng hoá sản xuất trong nước; từ đó từng bước thay đổi thái độ, hành vi ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng hoá thương hiệu Việt. Đến nay, người tiêu dùng mua sắm hàng hoá Việt đã tăng lên đáng kể, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh nhà; nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá thương hiệu Việt và phát triển thị trường nội địa.

Cuộc vận động cũng đã giúp cho các doanh nghiệp và giới doanh nhân trong toàn tỉnh nhận thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp trong phát triển sản xuất kinh doanh, nhằm phát huy tối đa lợi thế của doanh nghiệp trên thị trường; chú trọng đổi mới công nghệ và quản lý để sản xuất ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, hình thức đẹp, giá thành hạ; bước đầu đã đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của người tiêu dùng.

Các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của nhân dân về thực hiện cuộc vận động.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực đạt được bước đầu nêu trên vẫn còn một số hạn chế như: Sự hưởng ứng, cụ thể hóa của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn chưa thực sự quyết liệt; tâm lý ưa chuộng hàng ngoại vẫn còn ở một số cơ quan, đơn vị và người tiêu dùng. Trên thị trường vẫn còn xuất hiện hàng nhái, hàng kém chất lượng; điều đó làm giảm uy tín hàng hoá Việt Nam...

III. MỘT SỐ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA UBMT TỈNH:

1. Đối với HĐND tỉnh:

Kỳ họp lần này diễn ra sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016, bộ máy chính quyền của tỉnh đã được củng cố, kiện toàn, đảm bảo cho hoạt động của HĐND và UBND tỉnh. Ngoài các nhiệm vụ chung của HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh đề nghị:

- HĐND tỉnh khóa VI cần sớm xây dựng, cụ thể hóa bằng quy chế hoạt động nhiệm kỳ mới của HĐND tỉnh, TT HĐND, các ban HĐND và tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời hướng dẫn, tạo cơ chế hoạt động cho địa bàn cấp huyện, cấp xã, nhất là các huyện thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường và quy định về phân công, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn của huyện đối với hoạt động của HĐND xã.

- Trong nhiệm kỳ mới, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của đại biểu HĐND, nhất là giám sát những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cư tri giữa 2 kỳ họp, đề nghị HĐND, các ban HĐND cần nghiên cứu xây dựng cơ chế báo cáo công khai những vấn đề đã làm được hoặc chưa làm được sau giám sát, những vướng mắc để HĐND biết và công khai cho cư tri rõ.

- Đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh khóa VI phát huy tinh thần và trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, thực hiện tốt lời hứa trước cử tri và nhân dân trong đợt tiếp xúc cử tri vận động bầu cử vừa qua. Cần thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết, đáp ứng với sự tin nhiệm, gửi gắm của cử tri với đại biểu trong cả nhiệm kỳ.

2. Đối với UBND tỉnh:

Trong 6 tháng qua, tình hình lạm phát, giá cả tăng mạnh, thời tiết, dịch bệnh... đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước tình hình đó UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương và có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh. Nhất là trong việc chỉ đạo, huy động, kêu gọi các nguồn vốn đầu tư, chăm lo cho đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng nghèo, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Qua tập hợp, theo dõi một số tình hình ở địa phương, UBMT tỉnh đề nghị:

- Hiện nay nguồn kinh phí do nhà nước và UBMT tỉnh hỗ trợ đã cấp đủ cho các huyện để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/QĐ - TTg,

... Tuy nhiên qua theo dõi tình hình thực tế ở một số địa phương, tiến độ xây dựng còn quá chậm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục kiểm tra và đôn đốc triển khai thực hiện để phấn đấu cuối năm 2011 cơ bản hoàn thành chương trình xây nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo đã khảo sát ở đợt I theo lộ trình của Chính phủ đã đề ra.

- Để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mẫu mã sản phẩm, đề nghị UBND tỉnh ưu tiên nguồn vốn qua các chương trình khuyến công, xúc tiến thương mại để hỗ trợ các doanh nghiệp cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mẫu mã sản phẩm, đào tạo tay nghề cho đội ngũ cán bộ, công nhân, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt nam" ở các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

- Hiện nay không ít doanh nghiệp trên địa bàn phản ánh tình hình giải quyết các công việc có liên quan đến doanh nghiệp của một số sở, ban, ngành cấp tỉnh còn phiền hà, ách tắc, chậm trễ. Doanh nghiệp biết nhưng không nói ra vì sợ hệ lụy đến sản xuất, kinh doanh. Vậy đề nghị UBND tỉnh cho kiểm tra để chấn chỉnh tình hình trên, nhất là tiếp tục đẩy mạnh cải cách mạnh mẽ thu tục hành chính, tạo sự thông thoáng kịp thời trong giải quyết công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách.

Trên đây là báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị của UBMT tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa VI.

*Kính chúc sức khỏe quý vị!
Chúc kỳ họp thành công!*

Nơi nhận:

- Các đại biểu HĐND tỉnh
- Các đề BTT, các ban UBMT tỉnh
- Lưu ĐC/P1, VT

TM/UBMTTQVN TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Trung Thông